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รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามญั  สมัยที่ 3  ครั้งท่ี 2  ประจำปี 2565  วันท่ี  11  สิงหาคม  2565 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   
วันที่  11  สิงหาคม  2565  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ประธานสภาฯ อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  
 2 นายสมถวิล  อินธิราช รองประธานสภาฯ สมถวิล  อินธิราช  
3 นายกาสิน  บุญชาญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 กาสิน  บุญชาญ  
4 นางสุภาพร  ตุ่ยไชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สุภาพร  ตุ่ยไชย  
5 นายมนตรี  ตรงธิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 มนตรี  ตรงธิ  
6 นายพงษ์  ไตรสุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  พงษ์  ไตรสุ  
7 นายปัญญา  อินตา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ปัญญา  อินตา  
8 นายชาตรี  ทองนาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  ชาตรี  ทองนาง  
9 นายเฮือง  บุญชาญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  เฮือง  บุญชาญ  

10 นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ถาวร  บุตรสุวรรณ์  
11 นางเถวียน  ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เถวียน  ไชยโสดา  
12 นางสาวรัชณีย์  ปังอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 รัชณีย์  ปังอุทา  
13 นายทินกร  เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ทินกร  เข็มอุทา  
14 นายวัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์ เลขานุการสภาฯ วัชรวิชย ์ กาญบุตรธนรัตน์  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

-ไม่มี- 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสนันตน์  ธรรมรักษ์ นายก อบต.โพนงาม สนันตน์  ธรรมรักษ์  
2 นายส่วน  เขียนจันทา รองนายก อบต.โพนงาม ส่วน  เขียนจันทา  
3 นายสมชาย  สมิตร รองนายก อบต.โพนงาม สมชาย  สมิตร  
4 นายศาสนะ  รวมธรรม เลขานุการนายก ฯ ศาสนะ  รวมธรรม  
5 นางสาวเพ็ญแข  ราชชมภู รองปลัด อบต.โพนงาม เพ็ญแข  ราชชมภู  
6 นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด เกษม  เพ็ชรเลิศ  
7 นายประวิทย์  จันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประวิทย์  จันทสิทธิ์  
8 นางศิริขวัญ  ใขคำ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ศิริขวัญ  ใขคำ  
9 นางสุดา  เพ็ชรเลิศ นักจัดการงานทั่วไปฯ สุดา  เพ็ชรเลิศ  

10     
11     
12     
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เปิดการประชุม     เวลา  09.00  น. 
 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม         
เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม   สมัยสามัญ สมัยที่ 3    
ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2565  โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
   

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
     ประธานสภาฯ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี     

พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖5 ด้วยอำเภออากาศอำนวยได้รับแจ้งจากจังหวัด
สกลนครว่ากระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาส
วันสำคัญของชาติไทยตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
กำหนด สำหรับเดือนสิงหาคม 2565 กำหนดให้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖5 เป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
แนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนด อำเภออากาศ
อำนวยจึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ในวันที่  12 
สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ The Lake Of Love บึงแห่งความรัก     
บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และ
ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดโครงการจิตอาสาให้แล้วเสร็จภายในวันที่  11 

สิงหาคม 2565  
2. ให้นำจิตอาสาพระราชทานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อม

เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรมมาด้วย เช่น จอบ เสียม เครื่องมือ 
อุปกรณ์รดน้ำ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  

สำหรับการแต่งกาย จิตอาสาพระราชทาน ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง  
ประชาชนทั่วไป ชุดโทนสีเหลือง มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ 

 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
     ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1  ประจำปี 2565 วันที่  1 สิงหาคม 2565         

ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 ดิฉันนางเถวียน ไชยโสดา  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11  คณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมในสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565 วันที่ 1  สิงหาคม 
2565  ได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมต่อไปขอบคุณค่ะ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภาทุกท่านได้รับสำเนารายงานการประชุมทุกท่านแล้วนะครับ ก็ให้ท่าน  
     ประธานสภาฯ ตรวจดูอีกครั้งว่าต้องแก้ไขถ้อยความตรงไหนบ้าง ถ้าไม่มีท่านไหน ผมก็ขอมติ

รับรองเลยนะครับ  
 

มติที่ประชุม รับรอง  12 เสียง 
 ไม่รับรอง  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง ค้างพิจารณา 
 

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565   
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เราค้างพิจารณาเรื่องนี้เนื่องจากเอกสารยัง 
    ประธานสภาฯ ไม่ครอบคลุม สมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารในส่วนที่ 5  อำนาจหน้าที่และ

บทลงโทษแล้ว ส่วนนี้ก็มีสมาชิกสภา หมู่ที่ 7 สอบถามในวันนั้น มีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   

 

นายวัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอให้ท่านดูมาตรา 47 ประกอบด้วย เพราะว่า  
      เลขานุการสภาฯ การรับหลักการคือวิธีพิจารณาตามขั้นตอนก็จะอยู่ในมาตรา 47  ก่อนที่จะไปดู

ตามมาตรา 79 คือในมาตรา 47 ก็จะเชื่อมโยงมาหามาตรา 44 และต้นเรื่องที่
เป็นไปตามข้อบัญญัติของเรา เลือกพนักงานตามตามมาตรา 44 วรรคสอง ให้
ดำเนินการตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง คือข้อบัญญัติของเราที่พิจารณาวันนี้ เมื่อ
ผู้ใดฝ่าฝืนก็ให้ดำเนินการตามวิธีขั้นตอนการดำเนินตามมาตรา 47 คือให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 44 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเพ่ือ
ประโยชน์การจับกุมและตามผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
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หรือกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาเมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาล
แล้วถึงจะเป็นมาตรา 79  ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ นาทีที่ 8 

 

นายชาตรี  ทองนาง เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขาฯ ท่านนายก และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 7 ทุกท่าน กระผมนายชาตรี  ทองนาง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 อยากขอเพ่ิมเติมเรื่อง

เอกสารนี้  ต้องระวางโทษ มาตรา 79 แห่ งพระราชบัญญั ติ สาธารณสุข           
พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม อยากให้มีแบบว่าต้องระวางโทษตามมาตรา 79 ว่า
ด้วยการจำคุก กี่เดือนหรือปรับกี่บาท ได้ไหมครับ 

 

นายวัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์ ขอนำเรียนชี้แจงว่าข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  
      เลขานุการสภาฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ในส่วนของบทกำหนดโทษก็คงจะเป็นไป

ตามที่วางไว้ เพราะว่ากฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เช่น พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก็จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 ก็คือจะกำหนดใน
ข้อบัญญัติคอยแก้ไขตามข้อบัญญัติตัวนี้ ก็จะนำเข้าที่ประชุมตลอด ส่วนการใส่
มาตราเมื่อกฎหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรก็จะเชื่อมโยงไปกฎหมายนั้น เราก็
ไปดูในข้อบัญญัติของเราในกฎหมายย่อยเพื่อบังคับในรายละเอียดข้อบัญญัติที่วาง
ไว้แล้วก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นครับ 

  

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี กฎหมายเปลี่ยนแปลงบ่อย ก็แล้วแต่รัฐบาลนะครับ 
    ประธานสภาฯ 
 

นายกาสิน  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านปลัด คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 1 และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาสิน  บุญชาญ สมาชิกสภา  

หมู่ที่  1 ในข้อบัญญัติ ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อครบกำหนด 7 วัน 
นับตั้ งแต่วันประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้อบัญญัติบังคับใช้ตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น ถ้าประกาศใช้จริง 
ๆ ก็อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจมันจะได้ไม่
มีปัญหาตามมาภายหลัง ขอบคุณครับ  

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผ่านนะครับ ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 
    ประธานสภาฯ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
 

 5.1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565   

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและ  
    ประธานสภาฯ ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565  ถ้าสมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจแล้วผมจะขอมติ

นะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   
โพนงาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565  โปรด
ยกมือครับ 
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รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามญั  สมัยที่ 3  ครั้งท่ี 2  ประจำปี 2565  วันท่ี  11  สิงหาคม  2565 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 

5.2 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ มเติม ครั้งที่  1 
ประจำปี พ.ศ.2565 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขอเชิญท่านนายกครับ   
    ประธานสภาฯ 
 

นายสนันตน์  ธรรมรักษ ์  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต. กระผมนายสนันตน์  ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอเสนอ

ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.2565 

  หลักการ 
 เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (1) (2) เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เหตุผล 
 ดังนั้นอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ .ศ.2548 แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)           
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ,ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 
ความว่า “สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง    
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ.2537) ด้วย”  
จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามเพ่ือ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1 
ประจำปี พ.ศ.2565 ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงามเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภาได้รับเอกสารทุกท่านแล้วนะครับ บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานสภาฯ (พ .ศ .2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ งที่  1 ประจำปี  พ .ศ.2565 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง เป้าหมายผลผลิตของครุภัณฑ์ คือจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมเทเลอร์ลาก 
จำนวน 1 คัน งบประมาณ ปี 2565 ตั้งไว้จำนวน 4,000,000 บาท หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ คือกองช่าง สมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามได้นะครับ 
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นายกาสิน  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านปลัด คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาสิน  บุญชาญ สมาชิกสภา   

หมู่ที่ 1 ผมอยากเรียนถามว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ 4,000,000 บาท งบประมาณ
เอามาจากไหนครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขอเชิญ นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ ชี้แจงครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
  หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ กระผมนายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด 

ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงกรณีที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามว่าการตั้งงบประมาณ
เพ่ือจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมเทเลอร์ จำนวน 4,000,000 บาท นั้น 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,000,000 บาท ซึ่งตามมาตรฐานครุภัณฑ์จะมีรถอยู่ 3 
ขนาด คือ 120 แรงม้า  150 แรงม้า  170 แรงม้า เพราะฉะนั้นจำนวนเงินตั้ง
ตามแผนพัฒนา ซึ่งเป็นการตั้งประมาณการเอาไว้ เวลาเราจัดซื้อจัดจ้างอาจจะไม่
เกินวงเงินที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นรถที่นายกมีนโยบายที่จะซื้อเป็นรถขนาดเล็กครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายเฮือง  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
 ส.อบต. หมู่ที่ 8 ทุกท่าน กระผมนายเฮือง  บุญชาญ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ผมอยากสอบถามว่ารถ

ที่ท่านจะซื้อยี่ห้ออะไร กี่แรงม้า ราคาเท่าไหร่ ถ้าซื้อมาผมว่าเป็นเรื่องที่ดี  
เพราะว่าเวลาเรามีงานขุดงานเจาะจะได้ไม่ไปจ้างเขาขุดให้เสียเงินงบประมาณ
ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี แจ้งสมาชิกสภาทุกท่านครับ วันนี้เป็นการเห็นชอบร่างแผนนะครับ คือเรายังไม่ได้ 
     ประธานสภาฯ จัดซื้อ เราบรรจุไว้ในแผนก่อนนะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 

ก่อนจะลงมติขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้สมาชิกสภา
ทราบก่อนนะครับ 

 

นายวัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายนะครับ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
      เลขานุการสภาฯ ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และ
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
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นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเกี่ยวกับ 
     ประธานสภาฯ ระเบียบข้อกฎหมายสอบถามก่อนได้ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย ผมขอมตินะครับ    

ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2565  โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  1 เสียง (นายกาสิน  บุญชาญ) 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 

 5.3 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 กรณียังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน  

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขอเชิญท่านนายกครับ   
    ประธานสภาฯ 
 

นายสนันตน์  ธรรมรักษ์  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
      นายก อบต. กระผมนายสนันตน์  ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอเสนอ

ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 กรณียังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

  หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามเพ่ือกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 25 เมตร ยาว 37 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
อบต.กำหนด (ระยะที่ 1) ปริมาณงานฐาน ราก เสา คาน งานพ้ืน งานบันได งาน
ระบบสุขาภิบาล งานหลังคา งบประมาณ 3,200,000 บาท (สำนักปลัด) กรณี
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

  เหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง        
งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 3,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 25 เมตร ยาว 37 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานอบต.กำหนด (ระยะที่ 1) ปริมาณงานฐาน ราก เสา คาน งานพ้ืน 
งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินงาน
ตามปีงบประมาณเพียงหนึ่งเดือนเศษ คาดว่าการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
เพ่ือก่อหนี้ผูกพันไม่ทันระยะตามปีงบประมาณเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายกับทาง
ราชการและเพ่ือเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังจึงมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการต่อไปนี้ จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงามกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 25 
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เมตร ยาว 37 เมตร ตามแบบมาตรฐานอบต.กำหนด (ระยะที่ 1) ปริมาณงาน
ฐาน ราก เสา คาน งานพ้ืน งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา 
งบประมาณ 3,200,000 บาท (สำนักปลัด) กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ขอได้
โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยสอบถามรายละเอียด เชิญครับ  
    ประธานสภาฯ 
 

นายชาตรี  ทองนาง เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 7 กระผมนายชาตรี  ทองนาง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 ขอสอบถามว่าเงินที่กันมาจาก

ส่วนไหนครับ เพราะสมาชิกสภาใหม่ยังไม่เข้าใจ รบกวนอธิบายให้ชัดเจนด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นายสุขเกษม  เพ็ชรเลิศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
  หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณสมาชิกสภาที่สอบถามเพ่ือเป็นการ

ประกอบการพิจารณาในการตัดสิ นใจของสภา ขออนุญาตนำเรียนท่าน
ประธานสภาว่าการขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น เราตั้งงบประมาณก่อสร้างไว้ที่ 3,200,000 บาท เป็นงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ปี 2565 และท่านนายกมีนโยบายให้จัดซื้อจัดจ้างภายในปีนี้
หลังจากที่มีการเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณที่สภาได้อนุมัติไปแล้ว ตอนนี้อยู่ใน
ระหว่างสร้างโครงการอยู่ในระบบและได้เสนอท่านนายกลงนามแล้ว อาทิตย์หน้า
คงจะทันราคากลาง และคาดว่าจะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในปลายเดือน 
เพราะฉะนั้นงานพัสดุวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding ต้องใช้เวลาสี่สิบห้า
วัน เลยจำเป็นต้องเสนอท่านนายกเพ่ือขออนุมัติกันเงินต่อสภาไว้ก่อน และที่ท่าน
สมาชิกสภาสอบถามว่างบประมาณมาจากไหน คืองบประมาณที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติปี 2565 และสามารถดำเนินการได้ ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ก่อนจะลงมติขอให้  
    ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎมายให้สภาทราบก่อนนะครับ 
 

นายวัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายนะครับ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
      เลขานุการสภาฯ ด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิน่ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่
ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 
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นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมตินะครับ  
ประธานสภาฯ ท่านใดอนุมัติกันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าก่อสร้าง
อาคารสำนักงานเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 
25 เมตร ยาว 37 เมตร ตามแบบมาตรฐานอบต.กำหนด (ระยะที่ 1) ปริมาณ
งานฐาน ราก เสา คาน งานพ้ืน งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา 
งบประมาณ 3,200,000 บาท (สำนักปลัด) โปรดยกมือครับ  

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  2 เสียง  

(นายสมถวิล อินธิราช ไม่อยู่ในที่ประชุมขณะลงมติ) 
  

 5.4 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566        
(ขั้นแปรญัตติ) 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ พ.ศ.2547  ข้อ 50 วรรคสอง ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา

ท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงาน
นั้น ก็จะให้ประธานแปรญัตติแถลงประกอบรายงานก่อนนะครับ 

 

นายกาสิน  บุญชาญ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
   ส.อบต. หมู่ที่ 1 โพนงาม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีมติที่ประชุมเพ่ือเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 
ประจำปี 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 1) นายกาสิน  บุญชาญ  2) นายชาตรี ทองนาง  3) นางเถวียน  ไชยสดา  เพ่ือ
ทำหน้าที่ในการรับตำแหน่งแปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้กำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 นั้น ปรากฏว่ามีผู้มา
ยื่นขอเสนอคำแปรญัตติจำนวน 2 คน จำนวน 2 รายการ โดยแยกพิจารณาเป็น
รายฉบับดังนี้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 มีผู้ยื่น
แปรญัตติ 1 รายการ คือ  นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ ยื่นแปรญัตติปรับลดจำนวนที่
ขอจ่าย หน้าที่ 5  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทงบดำเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน รายการ เงินประธดยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ขอแปรญัตติปรับลดจำนวน 20,000 บาท 
คงเหลือ 30,000 บาท  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัติมีมติ ไม่เห็นด้วยกับคำแปร
ญัตติ จำนวน 2 เสียง และผู้เสนอคำแปรญัตติ ได้ขอสงวนคำแปรญัตติเพ่ือเสนอ
ความเห็นต่อสภาฯ พิจารณา 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานแปรญัตติมีจำนวน 2 ท่าน ที่เสนอ 
ประธานสภาฯ คำแปรญัตติ และกรรมการได้ประชุมขอสงวนความเห็นเพ่ือนำเข้าสู่สภาวันนี้     

ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติคำแปรญัตติของนายถาวร  บุตรสุวรรณ์  
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 ดังนั้นขอเชิญนายถาวร  บุตรสุวรรณ์ อภิปรายเหตุผลในการเสนอคำแปรญัตติ
เพ่ือให้สภา ฯ พิจารณา ครับ 

 

นายถาวร  บุตรสุวรรณ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายถาวร  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 

ขอยื่นเสนอคำแปรญัตติในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) งบประมาณตั้งไว้ 
50,000 บาท ผมขอแปรญัตติปรับลดจำนวน 20,000 บาท คงเหลือ 30,000 
บาท สำหรับเหตุผลที่ขอปรับลดคือตั้งงบประมาณไว้มากเกินไป เพราะเห็นตั้งไว้
ในหลายสำนัก/กองครับ สำนักปลัดตั้งไว้ 50,000 บาท ก็คงไม่เป็นไรนะครับ ถ้า
ผมขอปรับลดตรงนี้ ก็คงจะไม่ลำบากมากหรอกนะครับ เงินค่าตอบแทนตั้งไว้
หลายอย่าง แต่ถ้ามีสิทธิได้ผมก็ไม่ได้อะไร ก็สุดแล้วแต่ทางสมาชิกสภาและ
กรรมการแปรญัตติจะพิจารณาเห็นด้วยครับ จะเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือไม่ก็
ได ้จะให้คงเดิมไว้ก็ไม่เป็นไรครับ สำหรับผมก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติอภิปรายครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายกาสิน  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทุกท่าน กระผมนายกาสิน  บุญชาญ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 กรณีนี้ก็แล้วแต่ทาง

สภาจะพิจารณา เพราะว่าเงินโบนัสคือรางวัลของข้าราชการหรือพนักงานดีเด่น 
ผมก็เห็นตามร่างเดิมของท่านนายกนะครับ การพิจารณาก็แล้วแต่สภาจะ
พิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี การตัดสินใจก็อยู่ที่สภาจะพิจารณานะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
     ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และสมาชิก 
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเถวียน  ไชยโสดา สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 คือใน

ส่วนของเงินโบนัสจะปรับได้ แต่ข้อเสียคือจะทำให้งบประมาณของเราลดลงได้   
นะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายชาตรี  ทองนาง เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 7 กระผมนายชาตรี  ทองนาง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 เรื่องเงินโบนัสผมจะพูดอะไร

มากก็ไม่ได้ในเมื่อท่านมีความสามารถที่จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ถ้าท่านทำได้ผม
ก็เห็นด้วยที่จะมอบให้ทุกท่าน แต่ถ้าอนุมัติให้ท่านแล้ว ผมอยากฝากท่านในส่วน
ของการบริการประชาชนหรือสมาชิกท่ีมาติดต่อราชการด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมตินะครับ 
 ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตามคำแปรญัตติของนายถาวร  บุตรสุวรรณ์  ในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนกรณีพิเศษ
(โบนัส) งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ขอแปรญัตติปรับลดจำนวน 20,000 
บาท คงเหลือ 30,000 บาท โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ 3 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 8 เสียง  
    งดออกเสียง 2 เสียง  
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สรุป คือ มติท่ีประชุมสภาให้คงจำนวนเงินตามร่างข้อบัญญัติเดิมที่นายกฯ ได้ 
      ประธานสภาฯ เสนอต่อสภา ฯ  
 

5.5 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  ต่อไปเป็นการพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
     ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    โพนงาม เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายกาสิน  บุญชาญ สำหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ  
  ส.อบต. หมู่ที่ 1 พ.ศ. 2565  มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ คือ นายทินกร  เข็มอุทา ยื่นแปรญัตติปรับลด

จำนวนเงินกิจการประปา ค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 200,000 
บาท แปรญัตติปรับลดจำนวน 50,000 บาท คงเหลือ 150,000 บาท ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และผู้เสนอคำแปรญัตติได้ขอสงวน
คำแปรญัตติเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณา 

 

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ขอเชิญนายทินกร  เข็มอุทาอภิปรายเหตุผลครับ  
    ประธานสภาฯ 
 

นายทินกร  เข็มอุทา  เรียนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ  
ส.อบต. หมู่ที่ 13 เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน กระผมนายทินกร  เข็มอุทา สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 ขอแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายเฉพาะการกิจการ
ประปา ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา งบประมาณตั้งไว้ 
200,000 บาท ขอปรับลดจำนวน 50,000 บาท คงเหลือ 150,000 บาท  
ในปีที่ผ่านมาการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมระบบประปา อย่างที่บ้านดงเสียว จะมี
ท่อประปาที่รั่วอยู่หลายจุดก็ใช่ว่าแต่จะซ่อมแซมประปาบางบ้านที่น้ำท่วมน้ำขังก็
ใช้งบประมาณตัวนี้ได้ ที่บ้านดงเสียวผมก็เสนอเข้ามาหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาเลย ดังนั้นผมว่าเป็นการตั้งงบประมาณมากเกินไป ผมจึงอยากขอ
ปรับลดจำนวน 50,000 บาท คงไม่มากไปนะครับ และก็สุดแล้วแต่ทางสภาจะ
พิจารณา จะให้คงไว้ก็ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขอเชิญผอ.กองช่างชี้แจงรายะเอียดครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายประวิทย์  จันทสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปี 65 วัสดุประปากับวัสดุก่อสร้างของกองช่างจะแยกประเภทกัน จะไม่รวมกัน

เหมือนปีงบประมาณ 2565  ซึ่งปีที่แล้ววัสดุประปาตั้งไว้ 120,000 บาท วัสดุ
ก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท รวม 2 รายการ 160,000 บาท ในปีงบประมาณ 
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2566 นี้ เรากำลังสร้างระบบประปาเพ่ิมอีก 2 แห่ง คือ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 
และงบประมาณที่ตั้งไว้ 200,000 บาท ถือว่าไม่เยอะครับ ขอชี้แจงต่อสมาชิก
สภาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ขอบคุณครับ  

 

นายพงษ์  ไตรสุ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมร่นพงษ์  ไตรสุ สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 เห็นด้วยนะ

ครับ ถ้าเราไม่ตัดก็จะมีเงินงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึงครับ 
 

นายกาสิน  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาสิน  บุญชาญ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 

ผมก็เห็นด้วย แต่ถ้าท่านทำงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ และในปีนี้เราจะให้ไป
ก่อน แต่ถ้าปีหน้ายังไม่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นจะขอตัดนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมตินะครับ 
    ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตามคำแปรญัตติของนายทินกร  เข็มอุทา ในรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา งบประมาณ
ตั้งไว้ 200,000 บาท ขอปรับลดจำนวน 50,000 บาท คงเหลือ 150,000 
บาท  โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     2 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  10 เสียง  
 งดออกเสียง   1 เสียง 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สรุปคือ คงจำนวนเงินที่ขอจ่ายตามร่างงบประมาณรายจ่ายเดิมที่ นายก อบต. 
    ประธานสภาฯ เสนอตั้งแต่แรกนะครับ สำหรับการแปรญัตติในวาระท่ีสองผ่านแล้วนะครับ และมี

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีการอภิปรายแล้ว ในวันนี้เรา
สามารถ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ทั้ง 2 ฉบับ
ในวาระท่ีสามได้ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภา ว่าวันนี้เราจะพิจารณาวาระท่ีสาม
(ข้ันลงมติ)หรือไม่นะครับ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาในวาระที่สาม
(ข้ันลงมต)ิ ในวันนี้ โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  8 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  4 เสียง  
    งดออกเสียง  1 เสียง  
    ก่อนจะมีการลงมติในวาระท่ี 3 ผมขอพักการประชุม 15 นาที ครับ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สรุปมติที่ประชุมสภา คือให้พิจารณาในวาระท่ีสาม(ข้ันลงมติ) ในวันนี้นะครับ  
ประธานสภาฯ ก่อนจะเข้าสู่วาระที่สาม(ขั้นลงมติ) ก็จะให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ        

ข้อกฎหมายให้สภาได้รับทราบก่อนนะครับ 
 

นายวัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายนะครับ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
เลขานุการสภาฯ ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้าแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร    
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วรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม”่ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี เลขานุการสภาฯก็ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายแล้ว มีสมาชิกท่านสภาใดสงสัยอีก 
ประธานสภาฯ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  1 เสียง  
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  อีกร่างฯหนึ่งนะครับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2566 ผมก็จะขอมติในที่ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2566 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  1 เสียง  
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  ขอเชิญท่านนายกกล่าวอะไรกับทางสภาฯ สักเล็กน้อยนะครับ 
     ประธานสภาฯ  
 

นายสนันตน์  ธรรมรักษ์  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
      นายก อบต. กระผมนายสนันตน์  ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในฐานะ

ฝ่ายบริหารก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้บริหารก็จะบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ของตำบลโพนงามให้เกิดประโยชน์
สูงสุดครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  ทางสภาของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพัฒนาตำบลโพนงามของเราให้เจริญ 
     ประธานสภาฯ ก้าวหน้าต่อ ผ่านนะครับ ต่อไประเบียบวาระท่ี 6 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องเดือดร้อนจะแจ้งท่านนายก เชิญนะครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายปัญญา  อินตา เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 6 กระผมนายปัญญา  อินตา  สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ผมอยากเรียนท่านประธานเรื่อง

ไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน ตอนนี้ยังไม่มีเลย ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว
ครับ เพราะมีชาวบ้านฝากมาถามว่าเมื่อไหร่จะได้ การสัญจรไปมามันลำบากครับ 
ขอบคุณครับ 
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นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายประวิทย์  จันทสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกสภาสอบถาม ทางกองช่างได้

ดำเนินการประสานทางไฟฟ้าแล้ว ก็เพ่ิงได้มาสำรวจอาทิตย์ที่แล้ว ทราบมาว่าทาง
ไฟฟ้าได้แจ้งค่าใช้จ่ายมาแล้ว ซึ่งวันนั้นท่านกำนันไปดูด้วย แต่ยังเกินงบประมาณ
ของเราอยู่ครับ การไฟฟ้าแจ้งมาประมาณ 5 แสนกว่าบาท ก็เลยประสานท่าน
กำนันว่าจะเอาจุดที่สำคัญที่สุดในงบประมาณของเราก่อน ตอนนี้ก็กำลัง
ดำเนินการอยู่ครับ คงจะเร็วๆ นี้นะครับ 

 

นายชาตรี  ทองนาง  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส.อบต. หมู่ที่ 7 กระผมนายชาตรี  ทองนาง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 อยากจะขอความอนุเคราะห์

จากท่านนายกเรื่องการไปตัดไม้ออกจากสายไฟของหมู่ที่ 7 เพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝน 
ลมกระโชกแรง เกรงว่าต้นไม้จะหักทับสายไฟครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
     ประธานสภาฯ 
 

นายพงษ์  ไตรสุ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงษ์  ไตรสุ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 

มีเรื่องที่จะนำเรียนแจ้งให้ท่านนายกทราบ คือท่อท่านนายกส่งมาให้แล้ว 6 ท่อน 
เอาไปวางไว้บนถนน แต่ยังไม่ได้วางในท่อที่จะเชื่อมต่อกัน ยังขาดอยู่ 6 ท่อน 
และก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และประธานสภาที่ประสานงานให้ และท่านรอง
สมชาย รองส่วน ที่ช่วยตัดต้นไม้ในวันนั้นครับ ก็อยากให้ท่านนายกลงพ้ืนที่ทุก
หมู่บ้านเพ่ือดูว่าชาวบ้านเขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือต้องการอะไรที่จะให้ท่าน
นายกช่วยแก้ไขไดบ้้างครับ ขอบคุณครับ 

  

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ก็มีชาวบ้านสอบถามมาเก่ียวกับการ 
     ประธานสภาฯ จัดเก็บค่าน้ำประปาและการจดมิเตอร์ ตรงนี้เป็นปัญหาบางบ้านไม่ใช้น้ำแต่ค่าน้ำ

แพง บางบ้านใช้น้ำค่าน้ำไม่ขึ้น ฝากทางคณะผู้บริหารพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ 
ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

 

นายสนันตน์  ธรรมรักษ์ เรื่องมิเตอร์น้ำคือบางบ้านจะอยู่ข้างในบ้าน บางครั้งเจ้าหน้าที่ไปจดก็จะเข้าไป 
     นายก อบต. ไม่ได้เพราะเจ้าของบ้านไม่อยู่ เขาปิดบ้าน ก็เลยมีแนวทางว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปเอา

มิเตอร์น้ำออกมาเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการจดมิเตอร์น้ำครับ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ก็ฝากท่านนายกด้วยนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ  
     ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี สำหรับการประชุมครั้งต่อไปตามหนังสือที่ท่านได้รับนะครับ นัดประชุม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระเสนอเพ่ือทราบ 3.1 แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การแต่งกายชุด
กากีนะครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
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ปิดประชุม   เวลา  12.00   น. 
 
      
ลงชื่อ  วัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม     ลงชื่อ     อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี   ผู้รับรอง 
       (นายวัชรวิชย์  กาญบุตรธนรัตน์)                                             (นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 

 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565  ลงวันที่ 11 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  มีมติรับรอง
เป็นเอกฉันท ์
 
 
 

ลงชื่อ     เถวียน   ไชยโสดา     ลงชื่อ  พงษ์  ไตรสุ 
            (นางเถวียน   ไชยโสดา)            (นายพงษ์  ไตรสุ) 
                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๑        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4 
 

 
ลงชื่อ    ชาตรี  ทองนาง    ลงชื่อ     ถาวร  บุตรสุวรรณ์ 

           (นายชาตรี  ทองนาง)            (นายถาวร  บุตรสุวรรณ์) 
       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่9 
 
 

         ลงชื่อ    ทินกร  เข็มอุทา 
                (นายทินกร  เข็มอุทา) 
            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่13   


